



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับประจำวันที 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 หน้า 16 มูลค่าข่าว 71,820.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

องค์การจับมือจัดอบรมบาสฯ3คน

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 59 ที่ผ่านมา ณ สำนักกีฬา ม.รามคำแหง ดร.เนตรทราย วงศ์อุปราช นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตัดสิน และผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล 3 คน พร้อมด้วย ผู้แทนจากสถาบันการพลศึกษา และคณะพลศึกษา มศว รวมทั้งผู้บริหารจากสมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคนอย่างพร้อมเพรียง โดยมีผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินจากทั่วประเทศไทย เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน

การอบรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน, สถาบันการพลศึกษา และ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกีฬาบาสเกตบอลจากต่างประเทศ มา ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามระเบียบสากลให้กับต้นแบบชาวไทย ทั้งผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน เพื่อกลับไปสร้างทีมและกระตุ้นวงการกีฬาบาสเกตบอลสามคน ให้มีวิธีการเล่นอย่างถูกวิธี

ดร.เนตรทราย วงศ์อุปราช นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ ถือเป็นการปลุกกระแสวงการกีฬาบาสเกตบอลสามคน โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลสามคนให้สามารถตัดสินอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักสากล รวมทั้งพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลสามคน ให้มีศักยภาพและสามารถทำทีมส่งเข้าแข่งขัน โดยที่ผ่านมา ผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นนานาชาติมากนัก ส่งผลให้นักกีฬาไม่ได้รับการฝึกฝน รวมถึงการฝึกซ้อมอย่างถูกวิธี สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาทั้งผู้ตัดสินและผู้

ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล 3 คน จึงได้จัดให้มีการอบรมครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อในอนาคตนักกีฬาสามารถจะพัฒนาไปสู่การเล่นบาสเกตบอล 5 คนได้ในที่สุด

ดร.ปรีวัฒน์ วรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา และในฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน กล่าวเปิดเผยว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ตัดสิน และผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล 3 คน ครั้งนี้ ทาง สพล. ให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยเฉพาะบุคลากรในสังกัดทั้ง 17 แห่ง ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านทักษะกีฬาบาสเกตบอล ให้มาร่วมอบรม เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอด ถ่ายทอดในระดับภูมิภาคให้ครบทั้งประเทศต่อไป คาดว่าเมื่อมีการพัฒนาทั้ง

ในส่วนของผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนให้มีความสามารถในระดับชาติและนานาชาติแล้ว จะทำให้เกิดนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น เกิดจำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน และจะทำให้กีฬาบาสเกตบอล 3 คน เป็นกีฬาที่นิยมในอนาคตต่อไป และจะเป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬาบาสเกตบอลของชาติต่อไป

รศ.ดร.สุปราณีวี ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา มศว ในฐานะเลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ มศว ได้ทำการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาแนะนำและถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลสามคนและระเบียบกติกาคัดสินที่ถูกต้องแก่กรรมการผู้ตัดสิน รวมทั้งผู้ฝึกสอนชาวไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาอย่างถูกวิธี และเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้การเล่นกีฬาบาสเกตบอลสามคนให้กับเยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย

